

ฐานข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
พนักงานสายสนับสนุน คณะทันตแพทยศาสตร์

ปี พ.ศ.	แหล่งทุน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อเรื่อง
2558	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิทยาศาสตร์	แนวทางการพัฒนาการให้บริการของห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2559	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวสุธาสินี หินแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของนิสิตทันตแพทย์ ต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
2560	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวสุธาสินี หินแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวดวงใจ ใจกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	การศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีต่อระบบการเบิก-จ่ายพัสดุ
	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิทยาศาสตร์	แนวทางการพัฒนาระบบการสอบก่อนการเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
2561	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวสุธาสินี หินแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ศึกษาสภาพการใช้ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (reg.up.ac.th) ของบุคลากรสายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวดวงใจ ใจกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการเบิก-จ่ายพัสดุของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิทยาศาสตร์	กระบวนการเตรียมข้อสอบ ก่อนการเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
2562	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิทยาศาสตร์	การประยุกต์ใช้ระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) และยูทูป (You Tube) สำหรับการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา
2563	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวสุธาสินี หินแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2564	มหาวิทยาลัยพะเยา	นางสาวสุธาสินี หินแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปี พ.ศ.	แหล่งทุน	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ชื่อเรื่อง
2564	มหาวิทยาลัยพะเยา	2.นางสาวดวงใจ ใจกล้า 3.นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์	การประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางสาวณัฐรุณิษ พยนต์เยี่ยม 2.นางสาวปภาอร เขียวสีมา 3.นางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์	การประยุกต์ใช้ คิวอาร์โค้ด กูเกิ้ลฟอร์ม และ กูเกิลคาเลนดาร์ในการบริหารจัดการ ระบบจองห้องเรียน
2565	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางสาวสุธาสินี หินแก้ว 2.นางสาวอรวรรณ ตันวงศ์ 3.นางสาววิจิตรรา สุขมี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	การนำโปรแกรมกูเกิ้ลฟอร์มในการบริหารจัดการระบบประวัติอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางสาวดวงใจ ใจกล้า 2.นางสาวปภาอร เขียวสีมา 3.นางสาวเตชินี สุภาพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร	แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางสาวปภาอร เขียวสีมา 2.นางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง	นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง 2.นางสาวปภาอร เขียวสีมา	นักวิทยาศาสตร์	ระบบบริหารจัดการเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทันตกรรม
	มหาวิทยาลัยพะเยา	1.นางนภสมณ ทวีกุล 2.นางสาวปภาอร เขียวสีมา 3.นางสาวณัฐรุณิษ พยนต์เยี่ยม 4.นางสาวลักษิกา สว่างยิ่ง	บุคลากร นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิทยาศาสตร์	การพัฒนาระบบกลางงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ของกูเกิ้ล : กรณีศึกษาคณะทันต แพทยศาสตร์

ฐานข้อมูลการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
พนักงานสายสนับสนุน คณะทันตแพทยศาสตร์

